



ที่ ลขบ.026/2565

30 สิงหาคม 2565

เรื่อง แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TIPH”) ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการตอบรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารออมสิน ซึ่งถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่คาดว่าจะบรรลุผลสัมฤทธิ์	ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน	บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	ธนาคารออมสิน
ลักษณะความสัมพันธ์	ธนาคารออมสินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 11.31%
วงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือ	วงเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 300 ล้านบาท ประเภทขายตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) อายุไม่เกิน 180 วัน อัตราดอกเบี้ย BIBOR 6M + 2.2% ต่อปี ไม่มีหลักประกัน และไม่มีเงื่อนไขที่กระทบกับสิทธิของผู้ถือหุ้น
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการขยายตัวของกิจการบริษัท
ประเภทรายการและขนาดของรายการ	สำหรับรายการประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ขนาดของรายการจะคำนวณจากค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ต้องจ่ายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตลอดระยะเวลาที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน



การดำเนินการตามขนาดของ รายการ	ซึ่งบริษัทฯ สามารถคำนวณมูลค่าของดอกเบี้ยจ่ายได้ประมาณเท่ากับ 4.86 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 0.06% ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยคำนวณจากข้อมูลงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ ไตร มาส 2/2565 ซึ่งขนาดรายการมากกว่า 0.03% แต่ไม่เกิน 3.00% ของ NTA ดังนั้นจึงถือเป็นรายการขนาดกลาง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	สำหรับรายการขนาดกลาง บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้โดยได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และต้องเปิดเผยสารสนเทศ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งแต่งตั้งโดย ธนาคารออมสิน) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการที่ เกี่ยวโยงในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินเรียกเก็บจากบริษัทฯ สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์อื่น และ สอดคล้องกับความต้องการในการใช้เงินของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ บริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สมพร สืบถวิลกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารการลงทุน
โทรศัพท์ : 02 239 2200 ต่อ 2636